



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 14000000-2757

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองรายได้ / กองรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

บัญญัติให้กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยกรุงเทพมหานครจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว

และเมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เรียบร้อยแล้ว

กรุงเทพมหานครจะมีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ ได้แก่ ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ

และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ

ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการเสนอปรับปรุงแก้ไขหรือร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 ได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร

และระบบกลางทางกฎหมาย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

(บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสมาคมโรงแรมไทย) และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติฯ

04/01/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/02/2566 : กรุงเทพมหานครดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร

และระบบกลางทางกฎหมาย) และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำร่างพระราชบัญญัติฯ

เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : พิจารณาทบทวนเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

ให้สอดคล้องกับกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เนื่องจากมีหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น ให้ข้อสังเกตในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 :

อยู่ระหว่างนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงนามเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ?. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/05/2566 : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/06/2566 : ดำเนินการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องคืนให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/08/2566 : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างทำหนังสือขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่าง พ.ร.บ. เพื่อจัดเก็บภาษี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	กิจกรรมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	14000000-2757
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักการคลัง / กองรายได้ / กองรายได้
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยกรุงเทพมหานครจะต้องเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจะมีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ ได้แก่ ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการเสนอปรับปรุงแก้ไขหรือร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 ได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และระบบกลางทางกฎหมาย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสมาคมโรงแรมไทย) และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ

- 04/01/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2
:: 17/02/2566 : กรุงเทพมหานครดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ (กรุงเทพมหานครและระบบกลางทางกฎหมาย) และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำร่างพระราชบัญญัติฯ เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3
:: 24/03/2566 : พิจารณาทบทวนเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้สอดคล้องกับกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เนื่องจากมีหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น ให้ข้อสังเกตในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4
:: 25/04/2566 :
อยู่ระหว่างนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงนามเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ?. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5
:: 23/05/2566 : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6
:: 23/06/2566 :
ดำเนินการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องคืนให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7
:: ดำเนินการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องคืนให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8
:: 30/08/2566 : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9
:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างทำหนังสือขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่าง พ.ร.บ. เพื่อจัดเก็บภาษี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 14000000-2757 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองรายได้ / กองรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองรายได้ ผู้ประสานงาน สยป : ณิชฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

บัญญัติให้กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยกรุงเทพมหานครจะต้องเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจะมีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ ได้แก่ ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ
ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการเสนอปรับปรุงแก้ไขหรือร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 ได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร และระบบกลางทางกฎหมาย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสมาคมโรงแรมไทย) และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ		
รายงานครั้งที่2	04/01/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	24/03/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	25/04/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	23/05/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	23/06/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	23/06/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/08/2566 : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างทำหนังสือขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.เพื่อจัดเก็บภาษี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 14000000-2757 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการคลัง / กองรายได้ / กองรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองรายได้ ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา ธีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยกรุงเทพมหานครจะต้องเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจะมีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ ได้แก่ ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ

ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการเสนอปรับปรุงแก้ไขหรือร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 ได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร

และระบบกลางทางกฎหมาย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากเว็บไซต์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสมาคมโรงแรมไทย) และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ

04/01/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/02/2566 : กรุงเทพมหานครดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยได้รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร และระบบกลางทางกฎหมาย) และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำร่างพระราชบัญญัติฯ เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : พิจารณาทบทวนเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

ให้สอดคล้องกับกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เนื่องจากมีหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น ให้ข้อสังเกตในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2566 :</p> <p>อยู่ระหว่างนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงนามเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ? แก่ฯเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/05/2566 : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2566 :</p> <p>ดำเนินการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องคืนให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ดำเนินการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องคืนให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/08/2566 : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (การเสนอร่างกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดำเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาผู้แทนราษฎร)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างทำหนังสือขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่าง พ.ร.บ. เพื่อจัดเก็บภาษี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

